

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 08/01/2024

Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang)

STT	NỘI DUNG	ĐIỂM
1	<p>Anh (chị) hãy trình bày những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Tại sao nói Đảng cộng sản là nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình?</p> <p>(SV trình bày đảm bảo các ý sau)</p>	
	<p>Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:</p> <p><i>Thứ nhất</i>, do địa vị kinh tế của giai cấp công nhân quy định.</p> <p>Giai cấp công nhân là con đẻ, là sản phẩm của nền đại công nghiệp trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất hiện đại. Vì thế, giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến và lực lượng sản xuất hiện đại.</p>	1,0 đ
	<p><i>Thứ hai</i>, do địa vị chính trị - xã hội của giai cấp công nhân quy định.</p> <p>Là con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp, giai cấp công nhân có được những phẩm chất của một giai cấp tiên tiến, giai cấp cách mạng: tinh tổ chức và kỷ luật, tự giác và đoàn kết trong cuộc đấu tranh tự giải phóng mình và giải phóng xã hội.</p> <p>Giai cấp công nhân, vì nó là một giai cấp cách mạng, đại biểu cho lực lượng sản xuất hiện đại, cho phương thức sản xuất tiên tiến thay thế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, xác lập phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.</p>	1,0 đ
	<p>Đảng Cộng sản là nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình vì:</p> <p>- Đảng Cộng sản – đội tiên phong của giai cấp công nhân ra đời và đảm nhận vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng là dấu hiệu về sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân với tư cách là giai cấp cách mạng.</p>	1,0 đ
	<p>- Đảng Cộng sản đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc và xã hội.</p> <p>- Sức mạnh của Đảng không chỉ thể hiện ở bản chất giai cấp công nhân mà còn ở mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, với quần chúng lao động đông đảo trong xã hội, thực hiện cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo để giải phóng giai cấp và giải phóng xã hội.</p>	1,0 đ

	Để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử thắng lợi, phải có sự liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác do giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản lãnh đạo.	1,0 đ
	Tổng điểm câu 1	5,0 đ
	Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình về chế độ hôn nhân tiến bộ, liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay. <i>(SV trình bày đảm bảo các ý sau)</i>	
	Chế độ hôn nhân tiến bộ là chế độ hôn nhân dựa trên: <i>Thứ nhất</i> , hôn nhân tự nguyện. Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân xuất phát từ tình yêu giữa nam và nữ. Tình yêu là khát vọng của con người trong mọi thời đại. Chừng nào, hôn nhân không được xây dựng trên cơ sở tình yêu thì chừng đó, trong hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình sẽ bị hạn chế. Hôn nhân tiến bộ còn bao hàm cả quyền tự do ly hôn khi tình yêu giữa nam và nữ không còn nữa.	1,25 đ
2	<i>Thứ hai</i> , hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ được, nên hôn nhân một vợ một chồng là kết quả tất yếu của hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Thực hiện hôn nhân một vợ một chồng là điều kiện đảm bảo hạnh phúc gia đình, đồng thời cũng phù hợp với quy luật tự nhiên, phù hợp với tâm lý, tình cảm, đạo đức con người. Quan hệ vợ chồng bình đẳng là cơ sở cho sự bình đẳng trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái và quan hệ giữa anh chị em với nhau.	1,25 đ
	<i>Thứ ba</i> , hôn nhân được bảo đảm về pháp lý. Quan hệ hôn nhân, gia đình thực chất không phải là vấn đề riêng tư của mỗi gia đình mà là quan hệ xã hội. Thực hiện thủ tục pháp lý trong hôn nhân, là thể hiện sự tôn trọng trong tình yêu, trách nhiệm giữa nam và nữ, trách nhiệm của cá nhân với gia đình và xã hội và ngược lại.	1,25 đ
	Liên hệ thực tiễn ở nước ta hiện nay. <i>SV lựa chọn một trong ba hoặc cả ba nội dung của chế độ hôn nhân tiến bộ để liên hệ thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.</i>	1,25 đ
	Tổng điểm câu 2	5,0 đ